



ที่ มส ๐๐๒๓.๒/ว ๕๓

ถึง อำเภอกทุกอำเภอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเครือข่ายดีไม่มีอบายมุข รุ่น ๑-๑๐ และเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน ขอความร่วมมือรณรงค์ “สร้างวิถีครู” ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เพื่อให้วิชาชีพครูเป็นแบบอย่าง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมและให้ครูมีสุขภาพที่ดีในการทำหน้าที่ครู

ดังนั้น จึงขอให้อำเภอกแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้ขับเคลื่อนงานวันเลี้ยงวันครู ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข และเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน ในวันครู พ.ศ.๒๕๖๕ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดื่มสุรากับโรคโควิด-๑๙ และภาวะสมองเสียหายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งจัดกิจกรรม “พี่น้องครูสนทนา” ตามแนวทางที่กำหนด สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขอให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้



**ด่วนมาก**  
ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๕๕๙



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เลขที่รับ ๒๕๖๕  
วันเดือนปี ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕  
เวลา ๑๖:๕๗

*Signature*

สขที่รับ  
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ร.๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น ๑ - ๑๐ และเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน ขอความร่วมมือรณรงค์ "สร้างวิถีครู" ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เพื่อให้วิชาชีพครูเป็นแบบอย่าง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแก่สังคม และให้ครูมีสุขภาพที่ดีในการทำหน้าที่ครู

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้ขับเคลื่อนงานเลี้ยงวันครู ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเครือข่าย องค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข และเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน ในวันครู พ.ศ. ๒๕๖๕ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดื่มสุรากับโรคโควิด-19 และภาวะสมองเสียหายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งจัดกิจกรรม "พี่น้องครู สนทนา" ตามแนวทาง ที่กำหนด รายละเอียดสามารถสแกนได้ผ่านช่องทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๔๓  
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

